

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/KG tại Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020

Ngày 07 tháng 10 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/KG chủ trì Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020.

Cùng tham dự Hội nghị có các Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG (theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), Trưởng Ban Chỉ đạo 389: thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên, huyện Giang Thành. Sau khi nghe Sở Công Thương – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG báo cáo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020. Căn cứ các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín có ý kiến kết luận như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG cũng như ý kiến đóng góp của các Sở, ngành và địa phương; đề nghị Sở Công Thương – Cơ quan Thường trực BCĐ 389/KG tiếp thu ý kiến của các đại biểu và hoàn chỉnh báo cáo.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Kết quả đạt được:

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo 389/KG đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo trong từng thời điểm nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, kết hợp phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.027 vụ việc vi phạm, giảm 3,9% (42 vụ) so với cùng kỳ với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 48,167 tỷ đồng, tăng 227% so với cùng kỳ. Xử lý vi phạm hành chính 944 vụ, giảm 20,1% (238 vụ) so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách 76,443 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ; xử lý hình sự: khởi tố 21 vụ, giảm 4,5% (01 vụ) so với cùng kỳ, với 26 đối tượng.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã tập trung làm tốt công tác ổn định thị trường, chống sản xuất kinh doanh các mặt hàng y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Qua đó, đã phát hiện 16 vụ việc vi phạm về mặt hàng khẩu trang, tịch thu 71.396 cái khẩu trang y tế góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mặc dù đã được tập trung chỉ đạo rất quyết liệt nhưng vẫn chưa tạo được sự chuyển biến căn bản: hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn còn bày bán công khai ở nhiều nơi, gia tăng mạnh trên môi trường mạng. Đặc biệt, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, buôn lậu xăng dầu trên biển còn diễn biến phức tạp, các vụ việc chống người thi hành công vụ vẫn còn xảy ra.

2. Hạn chế, nguyên nhân:

- Công tác phối hợp giữa các ngành đôi lúc chưa kịp thời, thiếu tính thường xuyên, liên tục, vấn đề cung cấp, trao đổi thông tin còn hạn chế dẫn đến hiệu quả trong công tác phối hợp chưa cao; một số Sở, ngành là thành viên BCD 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố vẫn chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm; việc báo cáo định kỳ chưa đảm bảo yêu cầu về thời hạn, nội dung theo quy định, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, chỉ đạo.

- Lực lượng trực tiếp làm công tác chống buôn lậu còn mỏng, điều kiện phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế trong khi phải quản lý địa bàn rộng với khu vực cửa khẩu có nhiều đường mòn, lối mở; các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, rất manh động, liêu lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để giành giật lợi ích hàng hóa khi bị vây bắt.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới và có được sự chuyển biến căn bản hơn, ngoài các phương hướng, nhiệm vụ nêu trong báo cáo của Ban Chỉ đạo 389/KG, yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các Sở, ngành, đơn vị và địa phương; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nếu để địa bàn, lĩnh vực phụ trách để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xảy ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; làm tốt công tác nắm bắt và dự báo tình hình không để xảy ra bị động, bất ngờ; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, yêu cầu các lực lượng chức năng phải nâng cao cảnh giác, đề cao trách nhiệm, cương quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

HOA KH
VĂN PH
ỦY B
NHÂN C
KIÊN

3. Chú trọng, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức pháp luật đối với người dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người thực thi công vụ, đặc biệt là các lực lượng chức năng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực BCĐ 389/KG) làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389/KG: tham mưu xây dựng các kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021; tiếp tục rà soát các quy định, chế độ liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn các Sở, ngành và địa phương về thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; tăng cường công tác nắm thông tin, lập thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, về hoạt động của các lực lượng chức năng để tham mưu, đề xuất Trưởng ban có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

5. Tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi hành công vụ trên địa bàn biên giới tỉnh Kiên Giang.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai tốt công tác phòng, chống buôn lậu; xây dựng Kế hoạch về phòng, chống buôn lậu xăng dầu trên biển để triển khai trong thời gian tới; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, thực chất với các lực lượng trong khối Nội chính để đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là việc chống người thi hành công vụ.

III. GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ

1. Thống nhất theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi hành công vụ trên địa bàn biên giới tỉnh Kiên Giang.

2. Đề nghị Công an tỉnh sớm có ý kiến trong việc phối hợp xử lý các vụ việc, hồ sơ, cần tập trung xử lý sớm, không để kéo dài đối với hồ sơ của Cục Quản lý thị trường tỉnh chuyển qua.

3. Đối với các kiến nghị của UBND thành phố Hà Tiên:

a) Giao cho UBND thành phố Hà Tiên nghiên cứu các chính sách, vận động di dời 51 hộ dân sống trên tuyến biên giới, đồng thời hỗ trợ đào tạo việc làm.

b) Đối với đề nghị bổ sung trang thiết bị: giao UBND thành phố Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh nghiên cứu, rà soát lại các trang thiết bị trước đây, nếu thấy cần thiết thì đề xuất UBND tỉnh.

c) Thống nhất việc lắp đặt camera dọc tuyến biên giới theo đề nghị của UBND thành phố Hà Tiên.



4. Về việc bổ sung kinh phí hoạt động: hàng năm thì Cơ quan Thường trực BCD 389/KG đã xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo; đối với kinh phí của các đơn vị chức năng thì đã có bố trí trong kinh phí hoạt động của từng đơn vị.

5. Giao Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực BCD 389/KG) xây dựng Kế hoạch thăm, kiểm tra, động viên các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới vào 3 tháng cuối năm.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đến các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện././ *Mchuu*

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KT, P.NC, P.TH;
- Lưu: VT, tmchau (01b).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc

